



ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเข้ารับการจัดหางานบริการรายบุคคล ตามโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ในตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจัดหางานบริการรายบุคคล ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการทดสอบประเมินความรู้ ความสามารถ โดยวิธีสอบข้อเขียน และประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ และขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ทราบว่า

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามประกาศนี้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อนี้เป็นต้นไป แต่ถ้ามีการเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ผ่านการเลือกสรร ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างภายในวันและเวลาที่กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามวันและเวลาที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิกำหนด

๓. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ผู้ผ่านการเลือกสรรรายนั้นจะไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ได้รับการเลือกสรร

ทั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ จะเรียกผู้ผ่านการเลือกสรรในลำดับที่ ๑ มารายงานตัว และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ เมื่อได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเสน่ห์ บัวงาม)
ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเข้ารับการจัดหางานบริการรายบุคคล
ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ในตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๑	๐๐๑	นายปกรณ์เกียรติ์ เขียนคำสี
๒	๐๐๖	นายนทีธาร จันทร์เขียว
๓	๐๐๒	นายธณัฐพงษ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์
๔	๐๐๓	นายจกกล ผลทิพย์

หมายเหตุ

สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ จะเรียกผู้ผ่านการเลือกสรรในลำดับที่ ๑ มารายงานตัวและ
เริ่มปฏิบัติหน้าที่ เมื่อได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การตรวจสภาพรถ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพ
รถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
กรมการขนส่งทางบก